



การประชุมสัมมนาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

การแสดงถ้อยแถลงของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในมติการคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะ ในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอชื่นชมคณะกรรมการจัดสัมมนาสุขภาพแห่งชาติ และ คณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น ที่ได้พัฒนาเอกสารร่างข้อเสนอที่ผ่านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีเครือข่ายมาอย่างรอบด้านจนนำมาสู่ร่างมติต่อการคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรมในวันนี้เรามีความเห็นว่า การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ แม้ในสภาพเงื่อนไขของความจำกัดของงบประมาณของประเทศก็ตาม โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตโควิดที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่ารัฐไทยจะดูแลเฉพาะประชาชนไทยเท่านั้นไม่ได้อีกต่อไป จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และท้องถิ่นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะเช่นเดียวกับคนไทยเราขอสนับสนุนร่างมติระเบียบวาระการคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤต ในทุกประเด็น โดยเฉพาะทั้งในมติข้อหนึ่ง เรื่องของการพัฒนากฎหมายหลักประกันสุขภาพสำหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยและมติในข้อสอง ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อให้เกิดการเข้าถึงทั้งบริการเชิงรุกที่ให้บริการที่บ้าน และบริการปฐมภูมิตลอดจนบริการเฉพาะให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพเฉพาะของแต่ละกลุ่ม ตลอดจนมติข้อที่สาม ที่สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อร่วมในการดูแลสุขภาพในชุมชนทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมถ้อยแถลงต่อ (ร่าง) มติสัมมนาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและภาคี มีดังนี้

1. ขอชื่นชมคณะกรรมการจัดสัมมนาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้ร่วมจัดงานที่สำคัญในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งทำให้สมาชิกสภาและพวกเรา (ภาคีองค์กรและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์) ได้เข้าร่วมงานนี้อย่างพร้อมเพรียงและเสมอภาคกันด้วย
2. ประเทศไทยประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีประชาชนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันมายาวนาน รวมทั้งชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอัตลักษณ์ด้านภาษาและวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องได้รับการยอมรับการมีตัวตนของพวกเรา ที่ผ่านมามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การพัฒนาด้านสุขภาพและความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาโอกาสและ



การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔
ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรอบด้าน ผ่านทั้งสื่อเก่า-สื่อใหม่-สื่อบุคคล สามารถมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพและดูแลสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรคอุบัติใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ขอสนับสนุน (ร่าง) มติทั้ง 3 ประเด็นหลักของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พร้อมทั้งยินดีนามติที่ได้รับความคิดเห็นชอบไปเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติให้เป็นจริงต่อไป

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และ
ภาคีองค์กรและเครือข่ายที่ทำงานประเด็นกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง